

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รัฐบาลกัมพูชา
เลขที่ : 139 อนุกร.บก

กฤษฎีกาย่อย
ว่าด้วย การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา

- ได้เห็นรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรกัมพูชา
- ได้เห็นพระราชกฤษฎีกาเลขที่ นส /รกต/0918/925 ลงวันที่ 6 กันยายน 2018 ว่าด้วยการแต่งตั้งรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชา
- ได้เห็นพระราชกฤษฎีกาเลขที่ นส /รกต/0320/421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2020 ว่าด้วยการแต่งตั้งและแก้ไขสมาชิกคณะรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา
- ได้เห็นพระราชกฤษฎีกาเลขที่ นส /รกม/0618/012 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2018 ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยโครงสร้างและหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
- ได้เห็นพระราชกฤษฎีกาเลขที่ นส /รกม/1021/014 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2021 ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา

อนุมัติ
บทที่ 1
บทบัญญัติทั่วไป

ข้อ 1:

กฤษฎีกาย่อยฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา

ข้อ 2:

กฤษฎีกาย่อยฉบับนี้ ใช้กับโครงการลงทุนที่ได้จดทะเบียนและรับรองโดยสภาเพื่อการพัฒนา กัมพูชา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา-จังหวัด

ข้อ 3:

คำศัพท์ที่ใช้ในกฤษฎีกาย่อยนี้มีการกำหนดไว้ ดังนี้:

สภาเพื่อการพัฒนา กัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia) ย่อว่า “CDC” หมายถึงคณะผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็น “Etat-Major” และ One-Stop Service ของรัฐบาลกัมพูชาที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการความร่วมมือด้านการพัฒนา การลงทุนของเอกชน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด (Municipal-Provincial Investment Sub-Committees) ย่อว่า “MPISC” หมายถึงคณะผู้บริหารที่ทำหน้าที่ให้ศาลากลางราชธานี จังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนภาคเอกชน และการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

“กลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่หนึ่ง” (First Investment Activity Group) ย่อว่า “กลุ่มที่ 1” หมายถึงประเภทกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ภาคผนวก 2 ของกฎศกยอยนี้ และเป็นกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ใช้ระบบเทคโนโลยีขั้นสูง หรืออยู่ในภาคส่วนที่มีลำดับความสำคัญของรัฐบาล

“กลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่สอง” (Second Investment Activity Group) ย่อว่า “กลุ่มที่ 2” หมายถึงประเภทกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ภาคผนวก 2 ของกฎศกยอยนี้ และเป็นกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ใช้ระบบเทคโนโลยีขั้นกลาง

“กลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่สาม” (Third Investment Activity Group) ย่อว่า “กลุ่มที่ 3” หมายถึงประเภทกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ภาคผนวก 2 ของกฎศกยอยนี้ และเป็นกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ใช้ระบบเทคโนโลยีขั้นต่ำ

“โครงการลงทุน” (Investment Project) หมายถึง โครงการลงทุนที่ผ่านการรับรอง โครงการลงทุนที่ผ่านการรับรองแบบขยาย หรือโครงการการลงทุนที่มีการค้าประกัน

“โครงการลงทุนที่ผ่านการรับรอง” (Qualified Investment Project) ย่อว่า “QIP” หมายถึง โครงการลงทุนที่ได้รับใบจดทะเบียนจาก CDC หรือ MPISC

“โครงการลงทุนที่ผ่านการรับรองสำหรับการส่งออก” (Export Qualified Investment Project) หมายถึง QIP ที่ขายหรือโอนสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อหรือผู้รับนอกราชอาณาจักรกัมพูชา

“โครงการลงทุนที่ผ่านการรับรองสำหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน” (Support Industry Qualified Investment Project) หมายถึง QIP ซึ่งสัดส่วนใดๆ ของสินค้าจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมส่งออก

“โครงการลงทุนที่ผ่านการรับรองสำหรับตลาดภายในประเทศ” (Domestically Oriented Qualified Investment Project) หมายถึง QIP ที่ไม่ได้ส่งออก

“โครงการลงทุนที่ผ่านการรับรองสำหรับการขยายโครงการ” (Expanded Qualified Investment Project) ย่อว่า “EQIP” หมายถึงการขยาย QIP ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงการขยายการผลิตที่มีอยู่ การขยายผ่านการกระจายสายผลิตภัณฑ์ภายในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน การขยายผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตหรือปกป้องสิ่งแวดล้อม ขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน หรือขยายรูปแบบอื่นใดตามที่กฎศกยอยกำหนด

“โครงการลงทุนที่รับค้าประกัน” (Guaranteed Investment Project) ย่อว่า “GIP” หมายถึงโครงการลงทุนที่จดทะเบียนกับสภาเพื่อการพัฒนาการค้าหรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด และระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็น GIP ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

“วันทำงาน” (Working Day) หมายถึง วันตามปฏิทินซึ่งเป็นวันทำงานอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกัมพูชา

“ปัจจัยการผลิต” (Production Inputs) หมายถึง วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและอุปกรณ์การผลิต และสินค้าที่แปรรูปในกระบวนการผลิต ยกเว้นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับยานยนต์

“นิติบุคคลกัมพูชา” (Cambodian Legal Entity) หมายถึง บริษัทที่มีสถานประกอบการและจดทะเบียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่มีสัญชาติกัมพูชาตั้งแต่ร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ขึ้นไป

“อุปกรณ์ก่อสร้าง” (Construction Equipment) หมายถึง อุปกรณ์ที่ประกอบ ทำหรือผลิตเพื่อใช้ในหรือติดตั้งปลุกสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสะดวกสบาย และความสะดวกในการใช้งาน ได้แก่ โคมไฟ สายไฟ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ ลิฟต์ /บันไดเลื่อนและท่อ ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ

การนำเข้าเครื่องปรับอากาศสำหรับกิจกรรมการลงทุนหรือโครงการในภาคส่วนใด ๆ จะได้รับสิ่งจูงใจเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย การจัดการทางการเงิน หรือในกฎีกาย่อย

“บุคคล” (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

“รายชื่อเชิงลบ” (Negative List) หมายถึง รายชื่อโครงการลงทุน ที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของกฎีกาย่อยนี้ และตามข้อ 12 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นรายการของกิจกรรมการลงทุนที่ไม่ถือว่าเป็นโครงการลงทุน QIP

“รายชื่อการจัดประเภทกลุ่มกิจกรรมการลงทุน” (Classification List of Investment Activities) หมายถึง รายชื่อกิจกรรมการลงทุนที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 ของกฎีกาย่อยนี้ และเป็นรายชื่อของประเภทกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นการจัดประเภทไปตามทิศทางนโยบายลำดับความสำคัญของรัฐบาลและระดับเทคโนโลยี

“ภาษีเงินได้ที่รับสิ่งจูงใจ” (Incentivised Income Tax) หมายถึง ภาษีที่ใช้กับรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากกิจการของโครงการลงทุน QIP รายได้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง รายได้รวมที่คำนวณตามบทบัญญัติว่าด้วยภาษีที่บังคับใช้

“ใบรับรองการจดทะเบียน” (Registration Certificate) หมายถึง ใบรับรองการอนุมัติโครงการลงทุนที่ออกโดย CDC หรือ MPISC

“นักลงทุน” (Investor) หมายถึง ผู้ดำเนินโครงการลงทุนที่จดทะเบียนกับ CDC หรือ MPISC

“กิจกรรมการลงทุน” (Investment Activity) หมายถึง กิจกรรมธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชาที่จัดตั้งขึ้นมา หรือถูกเข้าซื้อ หรือถูกขาย หรือถูกโอน ขยายหรือควรวรม และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันที่รับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

“ศูนย์โลจิสติกส์” (Logistics Center) หมายถึง ศูนย์สำหรับรวบรวม จัดเก็บ และกระจายสินค้า ผ่านการขนส่ง รวมถึงบริการโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Service) ได้แก่ บริการยกสินค้า ขนย้ายสินค้า ขนถ่ายสินค้า รวบรวมสินค้า จัดประเภทสินค้า บรรจุภัณฑ์ หดบรรจุภัณฑ์ในตู้คอนเทนเนอร์ พิธีการศุลกากร และการประมวลผลข้อมูลสำหรับการไหลของสินค้า

“ใบสมัครโครงการลงทุน” (Investment Project Application) หมายถึง ใบสมัครที่ยื่นโดยบุคคลต่อสภาเพื่อการพัฒนาภูมิภาคหรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนราชาธานี-จังหวัด เพื่อจัดตั้ง QIP และ GIP ใบสมัครนี้อาจประกอบด้วยหนึ่งเฟสขึ้นไป รวมถึงใบสมัครการขยายโครงการ QIP

“อุปกรณ์การผลิต” (Production Equipment) หมายถึง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือกล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้อย่างสำคัญในห่วงโซ่การผลิต ยกเว้น ยานยนต์

“วัสดุก่อสร้าง” (Construction Material) หมายถึง รายการก่อสร้างที่แปลงหรือใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ QIP ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมการลงทุนในระยะเริ่มต้น หรือการขยายการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์การผลิตตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคและปริมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

“ผู้ยื่นคำขอ” (Applicant) หมายถึง ผู้ขอจดทะเบียนโครงการลงทุนกับ CDC หรือ MPISC

“เงินลงทุน” (Investment Capital) หมายถึง มูลค่าการลงทุนที่แสดงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น หรือ เงินตราต่างประเทศ แต่ไม่รวม ค่าที่ดิน และเงินทุนหมุนเวียน

“ทุนขยายโครงการ QIP” (QIP Expansion Capital) หมายถึง มูลค่าการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการ QIP ที่มีอยู่ ใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมสำหรับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์การผลิตใหม่

“แบบฟอร์มใบสมัครโครงการลงทุน” (Investment Project Application Form) หมายถึง แบบฟอร์มใบสมัครที่ระบุในภาคผนวก 5 ภาคผนวก 6 และภาคผนวก 7 ของกฎศกฏีกาย่อยนี้ และเอกสารสนับสนุนสำหรับการสมัคร

“บริการระดับมืออาชีพ” (Professional Services) หมายถึง บริการทั้งหลาย ได้แก่บริการด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ โฆษณา และบริการการจัดการบริหาร

“ตัวแทนได้รับมอบอำนาจ” (Authorized Representative) หมายถึง ตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุน และมีอำนาจอนุมัติตามระดับสิทธิ์ที่ได้รับในหนังสือมอบอำนาจ

“เอกสารสนับสนุน” (Supporting Documents) หมายถึง เอกสารที่แนบกับใบสมัครโครงการลงทุน หรือใบสมัครอื่นๆ

บทที่ 2

ขั้นตอนการจดทะเบียนและการดำเนินโครงการลงทุน

ข้อ 4:

ใบสมัครโครงการลงทุน QIP จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ
2. โครงการที่ขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน QIP ต้องมีสถานที่สำหรับดำเนินงาน และมีสำนักงานที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในราชอาณาจักรกัมพูชา

3. โครงการที่ขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน QIP ไม่ใช่กิจกรรมการลงทุนที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของ กฤษฎีกาย่อยนี้

บุคคลใดที่ประสงค์ดำเนินโครงการลงทุน QIP ต้องยื่นใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC เพื่อรับสิ่งจูงใจ และการค้าประกันการลงทุนและการคุ้มครอง ตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

ใบสมัครโครงการลงทุน QIP ที่ปฏิบัติตามวรรค 2 ของข้อนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามแบบฟอร์มใบสมัครที่อยู่ในภาคผนวก 5 ของกฤษฎีกาย่อยนี้

ใบสมัครโครงการลงทุน QIP สามารถยื่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

ใบสมัครโครงการลงทุน QIP ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ต้องมีการลงนามจากบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ

ในกรณีที่ใบสมัครโครงการลงทุน QIP มีการลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องยื่นเอกสารรับรองการรับมอบอำนาจ และเอกสารสนับสนุนขอบเขตของสิทธิในการอนุมัติ

บุคคลใดที่ประสงค์ลงทุนและดำเนินการกิจกรรมการลงทุนมากกว่าหนึ่งกิจกรรม ต้องยื่นใบสมัครขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน QIP แยกต่างหากสำหรับแต่ละกิจกรรมการลงทุน เว้นแต่กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการหลักหรือโครงการขยาย

ไม่อนุญาตให้จดทะเบียนโครงการลงทุน QIP ใหม่ได้ หากโครงการลงทุนถูกยกเลิก หรือปิด หรือหยุดชั่วคราว โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่บังคับใช้

ไม่อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน QIP ใหม่ได้ หากพบว่าโครงการลงทุนที่ขอจดทะเบียนนั้นเคยถูกยกเลิก หรือปิดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีการชำระภาษี

ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการตามตารางราคาค่าธรรมเนียมบริการที่กำหนด

ข้อ 5:

การขอจดทะเบียนโครงการลงทุนเป็นโครงการลงทุน EQIP ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้:

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่ดำเนินโครงการการลงทุน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ
2. โครงการที่เสนอขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน EQIP ต้องเป็นโครงการลงทุน QIP ที่มีอยู่
3. โครงการที่เสนอขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน EQIP ไม่รวมการเข้าซื้อ การขาย หรือการควบรวมกิจการของโครงการลงทุน QIP อื่น ที่ได้รับสิ่งจูงใจเป็นภาษีรายได้เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการที่เสนอขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน EQIP ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มในโครงการลงทุน QIP ที่จดทะเบียนครั้งแรก
5. โครงการที่เสนอขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน EQIP ต้องมีทุนขยายขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของกฤษฎีกาย่อยนี้

บุคคลใดที่ประสงค์ดำเนินโครงการลงทุน EQIP ต้องยื่นใบสมัครขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน EQIP เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC ตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่ระบุไว้ในภาคผนวก 6 ของกฎศีกาย่อยนี้

ใบสมัครโครงการลงทุน EQIP สามารถยื่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

ใบสมัครโครงการลงทุน EQIP ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ต้องมีการลงนามจากบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ

ในกรณีที่ใบสมัครโครงการลงทุน EQIP มีการลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องยื่นเอกสารรับรองการรับมอบอำนาจ และเอกสารสนับสนุนขอบเขตของสิทธิ์ในการอนุมัติ

ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการตามตารางราคาค่าธรรมเนียมบริการที่กำหนด

ข้อ 6:

บุคคลใดที่ประสงค์เสนอขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน GIP ต้องยื่นใบสมัครขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน GIP เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC ตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่ระบุไว้ในภาคผนวก 7 ของกฎศีกาย่อยนี้ เพื่อรับการรับประกันการลงทุนและการคุ้มครอง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา และข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งกัมพูชาได้ให้สัตยาบัน ใบสมัครโครงการลงทุน GIP สามารถยื่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

ใบสมัครโครงการลงทุน GIP ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ต้องมีการลงนามจากบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ใบสมัครโครงการลงทุน GIP มีการลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องยื่นเอกสารรับรองการรับมอบอำนาจ และเอกสารสนับสนุนขอบเขตของสิทธิ์ในการอนุมัติ

ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการตามตารางราคาค่าธรรมเนียมบริการที่กำหนด

CDC หรือ MPISC ต้องทำการตรวจสอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของโครงการต่อเศรษฐกิจของประเทศ และความจำเป็นในการออกใบรับรองการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

เพื่อเป็นพื้นฐานในการอนุมัติ CDC และ MPISC จะตรวจสอบตามเงื่อนไข ดังนี้ :

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ
2. โครงการที่ขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน GIP ต้องมีสถานที่สำหรับดำเนินงาน และมีสำนักงานที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในราชอาณาจักรกัมพูชา
3. โครงการที่ขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน GIP ไม่ใช่กิจกรรมการลงทุนที่ถูกห้ามโดยกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่บังคับใช้ของราชอาณาจักรกัมพูชา
4. นิติบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุน GIP ไม่ถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) หรือพลเมืองของประเทศที่ไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่กัมพูชาให้สัตยาบัน หรือพลเมืองของประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชอาณาจักรกัมพูชา

5. โครงการลงทุนที่เสนอขอจดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน GIP ไม่อนุญาตให้ทำผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ซึ่งจะทำให้ชาวต่างชาติที่ถูกห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ ในราชอาณาจักรกัมพูชาหรือในต่างประเทศ ได้รับโอกาสการลงทุน ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา

ข้อ 7:

เพื่อปฏิบัติตามกลไก One-Stop Service การตรวจสอบใบสมัครขอจดทะเบียนโครงการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา มีระยะเวลาไม่เกิน 20 (ยี่สิบ) วันทำการ CDC หรือ MPISC ต้องออกใบรับรองการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ หากโครงการลงทุนที่เสนอขอจดทะเบียนได้ทำตามขั้นตอนการจดทะเบียนอย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎศกียกย่อนี้ รวมถึงกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ ใบรับรองการจดทะเบียนจะถูกออกให้ตามแบบฟอร์มที่ระบุในภาคผนวก 8 ของกฎศกียกย่อนี้ โดยแนบเงื่อนไขที่สำคัญและสิ่งจูงใจตามแบบฟอร์มที่ระบุในภาคผนวก 9 ของกฎศกียกย่อนี้

ใบรับรองการจดทะเบียนจะต้องติดบาร์โค้ด (Barcode) ที่มีหมายเลขประจำตัวหรือ QR Code หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนที่ได้รับการจดทะเบียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดทะเบียนอื่นๆ และการดำเนินโครงการลงทุน กระทั่งและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักลงทุนต้องยื่นขอจดทะเบียนเพื่อดำเนินการโครงการลงทุนของตนที่ได้รับการอนุมัติจาก CDC แล้ว จะไม่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอหรือนักลงทุนจัดเตรียมเอกสารที่มีอยู่ในบาร์โค้ดตามหมายเลขประจำตัว หรือ QR Code หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ติดอยู่กับใบรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้โดย CDC หรือ MPISC

โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แท้จริง CDC หรือ MPISC มีสิทธิ์เลื่อนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคำขอสำหรับทุกการเสนอขอจดทะเบียนโครงการลงทุน โดยเรียนให้ผู้ยื่นคำขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลที่ชัดเจน ตามเหตุผลดังนี้:

1. ใบสมัครขอจดทะเบียนโครงการลงทุนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจดทะเบียน ที่ระบุไว้ในกฎศกียกย่อนี้ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ หรือ
 2. ผู้ยื่นคำขอไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎศกียกย่อนี้ หรือ
 3. โครงการที่เสนอมีคุณภาพสูง จึงจำเป็นต้องขอรับการอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลก่อน
- การเรียนให้ทราบถึงการเลื่อนเวลาในการจดทะเบียนที่ระบุไว้ในวรรค 3 ของข้อนี้ ต้องระบุจุด หรือเงื่อนไขและระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอทำการแก้ไข

ข้อ 8:

การออกใบรับรองการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ไม่เป็นข้อยกเว้นสำหรับโครงการลงทุนที่ต้องได้รับอนุมัติใบอนุญาต หรือการจดทะเบียนตามที่กระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงาน ตามที่กำหนดด้วยกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

ถึงแม้จะเกินระยะเวลา 20 (ยี่สิบ) วันของวันทำงานที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อ 7 ของกฎศกียกย่อนี้ กระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงาน จะต้องให้การอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต ตามที่กำหนดด้วย

กฎหมายและระเบียบบังคับใช้ ความล่าช้าในการออกใบอนุญาตจากกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการลงทุนแต่อย่างใด วันที่ออกใบรับรองการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคำขอเป็นวันที่ของการเริ่มดำเนินโครงการ

ข้อ 9:

หลังจากตรวจสอบพบว่าใบสมัครขอจดทะเบียนโครงการลงทุน เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องบริหารจัดการใบสมัครนี้ตามขั้นตอนกระบวนการการบริหารภายในของ CDC หรือ MPISC โดยไม่มีความล่าช้า

เมื่อได้รับใบสมัครขอจดทะเบียนโครงการลงทุน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องออกใบรับรองการรับใบสมัครให้แก่ผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้มารับใบจดทะเบียนที่หลัง

CDC หรือ MPISC จะบริหารจัดการตรวจสอบและอนุมัติใบสมัครขอจดทะเบียนโครงการลงทุนผ่านกลไก One-Stop Service ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา ตัวแทนกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่ CDC หรือ MPISC ต้องอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่มี ความล่าช้า ตามกลไก One-Stop Service การเห็นชอบหรือปฏิเสธให้ถือเป็นความคิดเห็นของกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงาน ขั้นตอนและวิธีการทำงานของกลไก One-Stop Service ถูกกำหนดโดย CDC หรือ MPISC

CDC หรือ MPISC ต้องออกใบรับรองการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ หลังจากได้รับการอนุมัติจากกลไก One-Stop Service ใบรับรองการจดทะเบียนอาจออกเป็นหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านการมอบให้ผู้ยื่นคำขอโดยตรง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์กัมพูชา หรือผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ใช้อย่างเป็นทางการโดย CDC หรือ MPISC

ข้อ 10:

CDC หรือ MPISC มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการลงทุน โดยปฏิบัติตามข้อ 13 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติตามระบูกพันตามเงื่อนไขในการได้รับใบรับรองการจดทะเบียน

การลงไปตรวจสอบการดำเนินโครงการลงทุนจริง ต้องทำอย่างสม่ำเสมอหรือตามความจำเป็น โดยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการลงทุนทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีที่มีข้อสงสัย กระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงาน สามารถลงไปตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงไปตรวจสอบการดำเนินโครงการลงทุนจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อ :

1. ตรวจสอบความต้องการและการใช้วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และ/หรือ ปัจจัยการผลิต สำหรับการดำเนินโครงการลงทุน ตามหลักการที่กำหนด สำหรับปัจจัยการผลิตที่นำเข้าโดยรับสิ่งจูงใจด้านภาษี ไม่อนุญาตให้มีการเก็บสต็อกเกินวันหมดอายุของสินค้า หรือเก็บสต็อกไว้ไม่ใช้เป็นเวลานานโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน และ

ไม่ได้ขออนุญาตส่งออก หรือนำไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น หรือโอนไปให้โครงการลงทุนอื่นตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

2. ตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินโครงการลงทุน รวมทั้งโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของรัฐ และ/หรือการคลังสาธารณะ และการใช้สิ่งจูงใจในการลงทุนที่ CDC หรือ MPISC ให้ไปโครงการลงทุน

3. ตรวจสอบความมีอยู่และการมีอยู่จริงของโครงการลงทุน

ข้อ 11:

นักลงทุนมีหน้าที่รายงานภายในระยะเวลาและตามแบบฟอร์มที่กำหนดดังนี้ :

1. ภายใน 20 (ยี่สิบ) วันทำงาน หลังจากวันที่ปิดการรายงานภาษี นักลงทุนมีหน้าที่ส่งรายงานครึ่งปีและรายงานประจำปีไปยัง CDC หรือ MPISC เกี่ยวกับ:

a. การยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และ/หรือปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับห่วงโซ่การผลิตของตน

b. การดำเนินโครงการลงทุนจริง โดยระบุเงินลงทุน จำนวนพนักงาน/คนงาน สถานะการผลิต สถานการณ์ตลาด และการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสังคม

c. การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

2. แบบฟอร์มรายละเอียดของตัวอย่างรายงาน จะถูกกำหนดตามคำแนะนำของ CDC หรือ MPISC

3. หน้าที่ในการส่งรายงานครึ่งปีและรายงานประจำปี:

a. อ้างถึงฐานรายงานครึ่งปีและประจำปี ที่นักลงทุนให้มา CDC หรือ MPISC จะต้องออกไปรับรองผลการปฏิบัติตามภาระผูกพันของนักลงทุนในปีหน้า

b. ในกรณี CDC หรือ MPISC ผิดพลาดไม่ได้ออกไปรับรองการปฏิบัติตามภาระผูกพันของนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนได้จัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามที่กำหนดในข้อนี้ ความผิดพลาดนี้ให้ถือว่านักลงทุนได้รับไปรับรองการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนโดยอัตโนมัติ

c. ในกรณีที่นักลงทุนพลาดไม่ได้จัดทำรายงานที่ถูกต้องตามข้อนี้ โครงการลงทุนจะสูญเสียสิ่งจูงใจ และการค้าประกันและการคุ้มครองการลงทุนต่างๆที่ได้รับก่อนหน้านี้ นักลงทุนต้องยื่นข้อเสนอไปยัง CDC หรือ MPISC เพื่อขอออกไปรับรองการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน โดยแนบรายงานและหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ผิดพลาดไม่ได้ส่งรายงาน ก่อนที่โครงการลงทุนสามารถรับสิ่งจูงใจและการค้าประกันและการคุ้มครองการลงทุนต่างๆที่ได้รับก่อนหน้านี้

ข้อ 12:

นักลงทุนต้องยื่นใบสมัครขอการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC เพื่อขอการอนุมัติของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับโครงการลงทุน และมีอยู่ในบริบททัศนคติและข้อบังคับของนักลงทุนที่เก็บไว้กับ CDC หรือ MPISC CDC หรือ MPISC จะทำการตรวจสอบและอนุมัติใบสมัครตามขั้นตอนกฎหมายมีผลบังคับใช้

บทที่ 3

สิ่งจูงใจในการลงทุน

ข้อ 13:

เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กิจกรรมการลงทุนทั้งหมดที่ไม่อยู่ในภาคผนวก 1 ของกฎศีกาย่อยนี้ สามารถรับสิ่งจูงใจขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์วินิจฉัยที่กำหนดในภาคผนวก 1 ของกฎศีกาย่อยนี้ หลังจากได้รับใบจดทะเบียนรับรองสถานะเป็นโครงการลงทุน QIP ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา

การอนุมัติ หรือการกำหนดกิจกรรมการลงทุนที่ไม่อยู่ในภาคผนวก 1 ของกฎศีกาย่อยนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับใบสมัครขอจดทะเบียนโครงการลงทุนและการรับรองต่างๆเป็นทางการ

เพื่อรับสิ่งจูงใจขั้นพื้นฐานทางภาษี โครงการลงทุน QIP จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเงินลงทุน และ/หรือขนาดที่ดิน และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎศีกาย่อยนี้ ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการลงทุนของโครงการ QIP เมื่อยื่นใบสมัคร และในปีที่โครงการลงทุน QIP ได้รับรายได้ครั้งแรก ส่วนโครงการลงทุน QIP ในภาคเกษตรกรรม อาจปฏิบัติตามภาระผูกพันเงินลงทุนและ/หรือขนาดที่ดิน และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กำหนดของกฎศีกาย่อยนี้ จนถึงปีสุดท้ายของระยะเวลายกเว้นภาษี

กิจกรรมหรือโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของรัฐ และ/หรือการคลังสาธารณะ ที่ไม่มีการตกลงจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง จะไม่ได้รับการจดทะเบียนโครงการลงทุน และไม่ได้รับสิ่งจูงใจแต่อย่างใด

ข้อ 14:

กิจกรรมการลงทุนที่ได้จดทะเบียนเป็นโครงการลงทุน QIP โดยปฏิบัติตามข้อ 26 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา มีสิทธิ์เลือกสิ่งจูงใจพื้นฐานจากทางเลือกดังนี้:

1. ทางเลือกที่ 1 ได้รับสิ่งจูงใจดังนี้:

a. รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นับจากเวลาที่มีรายได้ครั้งแรก จากการประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ระบุไว้ในรายชื่อกิจกรรมการลงทุนในภาคผนวก 2 ของกฎศีกาย่อยนี้ มีดังนี้:

- 9 (เก้า) ปี สำหรับกลุ่มที่ 1

- 6 (หก) ปี สำหรับกลุ่มที่ 2

- 3 (สาม) ปี สำหรับกลุ่มที่ 3

b. มีสิทธิ์รับสิ่งจูงใจที่ชำระภาษีเงินได้ตามอัตราก้าวหน้าตามสัดส่วนของภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ ดังนี้

- 25 (ยี่สิบห้า) เปอร์เซ็นต์ สำหรับ 2 (สอง) ปีแรก

- 50 (ห้าสิบ) เปอร์เซ็นต์ ในอีก 2 (สอง) ปี ถัดจาก 2 ปีแรก และ

- 75 (เจ็ดสิบห้า) เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 2 (สอง) ปีสุดท้าย

นอกเหนือจากสิ่งจูงใจที่มี 2 (สอง) ทางเลือกดังกล่าวข้างต้น ยังมีสิ่งจูงใจเพิ่มเติม ดังนี้ :

1. โครงการลงทุน QIP มีสิทธิรับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิตเพื่อรองรับห่วงโซ่การผลิตของตน

2. นอกเหนือจากจุด 1 ของวรรคนี้ โครงการลงทุน QIP สำหรับการส่งออกและโครงการลงทุน QIP สำหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัสดุสำหรับปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับห่วงโซ่การผลิตของตน ในกรณีที่นำเข้าปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้ใช้สำหรับรองรับห่วงโซ่การผลิตในโครงการลงทุน QIP สำหรับการส่งออกและโครงการลงทุน QIP สำหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน จำเป็นต้องชำระภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

3. กิจกรรมการลงทุนที่ระบุไว้ในรายชื่อกิจกรรมการลงทุนในภาคผนวก 3 ของกฎศุลกากรย่อนี้ เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ได้รับสิ่งจูงใจยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิตเพื่อรองรับห่วงโซ่การผลิตของตน แต่ไม่ได้รับสิ่งจูงใจทางภาษีหลังจากได้รับใบรับรองการจดทะเบียนที่รับรองสถานะโครงการลงทุน QIP ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา

4. โครงการลงทุน QIP ที่มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ ที่มีกิจกรรมการลงทุนในภาคผนวก 4 ของกฎศุลกากรย่อนี้ มีสิทธิรับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับห่วงโซ่การผลิตของตน

5. สำหรับโครงการลงทุน QIP ที่มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ ที่มีความสามารถส่งออกโดยตรง หรือจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับโครงการลงทุน QIP เพื่อการส่งออกส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปัจจัยการผลิตที่นำเข้า และได้ปฏิบัติตามภาระภาษีแล้ว จะต้องได้รับคืน หรือเก็บไว้เพื่อชำระภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าครั้งถัดไป ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ ตามคำขอของนักลงทุน

ข้อ 15:

นอกเหนือจากสิ่งจูงใจพื้นฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 14 ของกฎศุลกากรย่อนี้ โครงการลงทุน QIP ได้รับสิ่งจูงใจเพิ่มเติม ดังนี้ :

1. โครงการลงทุน QIP ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการซื้อปัจจัยการผลิตที่ผลิตในท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการลงทุน QIP การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ต้องปฏิบัติในอัตรา 0 (ศูนย์) เปอร์เซ็นต์

2. โครงการลงทุน QIP ได้รับการหัก 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) เปอร์เซ็นต์จากฐานภาษีสำหรับกิจกรรมใด ๆ ดังต่อไปนี้ :

a. การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม

b. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมและทักษะด้านอาชีพแก่แรงงาน/ลูกจ้างชาวกัมพูชา

c. การก่อสร้างที่พัก ศูนย์อาหาร หรือโรงอาหารที่มีการขายอาหารราคาที่เหมาะสม สถานรับเลี้ยงเด็ก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับคนงาน/พนักงาน

d. อัฟเกรดเครื่องจักรเพื่อรองรับสายการผลิต

e. การจัดหาสวัสดิการสำหรับคนงาน/ลูกจ้างชาวกัมพูชา เช่น วิธีการเดินทางที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางจากบ้านไปยังโรงงาน ที่พัก ศูนย์อาหาร หรือร้านอาหารที่มีการขายอาหารในราคาที่เหมาะสม สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

f. การลงทุนหรือการสร้างโครงสร้างบำบัดของเสียทุกชนิด เช่น ของเสียชนิดของแข็ง ของเสียอันตราย ของเสียชนิดของเหลว ควัน

3. โครงการลงทุน QIP มีสิทธิ์รับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับก่อสร้างที่พัก สถานรับเลี้ยงเด็ก ห้องปฐมพยาบาล ศูนย์อาหาร โรงอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือร้านอาหารที่มีการขายอาหารในราคาที่เหมาะสมสำหรับคนงาน/ลูกจ้าง ที่ตั้งอยู่ในโครงการลงทุน

ข้อ 16:

สิ่งจูงใจสำหรับโครงการลงทุน EQIP ต้องดำเนินการตามเนื้อหาดังต่อไปนี้ :

1. โครงการลงทุน QIP ที่ขอขยายกิจกรรมการลงทุนของตน ได้รับสิ่งจูงใจเป็นระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ ในกรณีการขยายโครงการนั้นเกิดขึ้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้:

- a. การขยายการผลิตที่มีอยู่
- b. การขยายผ่านการกระจายสายการผลิตที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน
- c. การขยายผ่านการติดตั้งเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิตหรือปกป้องสิ่งแวดล้อม

กรณีขยายกิจกรรมการลงทุนในรูปแบบอื่น ต้องรับการอนุญาตจากรัฐบาล

2. นับตั้งแต่วันที่ขยายโครงการลงทุน QIP โครงการลงทุน EQIP ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกิจกรรมการลงทุนของโครงการเดิม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประเภทกลุ่มกิจกรรมการลงทุนที่ระบุไว้ในรายชื่อกิจกรรมการลงทุนในภาคผนวก 2 ของกฎศุลกากรย่อนี้ มีดังนี้:

- a. 9 (เก้า) ปี สำหรับที่กลุ่ม 1
- b. 6 (หก) ปี สำหรับที่กลุ่ม 2
- c. 3 (สาม) ปี สำหรับที่กลุ่ม 3

3. ส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับโครงการลงทุน EQIP เท่ากับรายได้รวมที่ต้องเสียภาษี คุณอัตราทุนขยายของโครงการลงทุน QIP อัตราทุนขยายของโครงการลงทุน QIP เท่ากับทุนขยายของโครงการลงทุน QIP หากรเงินลงทุนทั้งหมด เงินลงทุนทั้งหมด เท่ากับเงินลงทุนของโครงการลงทุน QIP ที่ได้จดทะเบียนครั้งแรก บวกกับทุนขยายของโครงการลงทุน QIP ที่ได้รับสิ่งจูงใจ สูตรการคำนวณมีดังนี้:

$$IETOI = TTI \times (EC / TIC)$$

$$IETOI = \text{รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้}$$

$$TTI = \text{รายได้รวมที่ต้องเสียภาษี}$$

EC = ทุนขยายของโครงการ QIP ที่ได้รับสิ่งจูงใจ

TIC = เงินลงทุนทั้งหมด (IRIC + EC)

IRIC = เงินลงทุนของโครงการ QIP ที่ได้จดทะเบียนครั้งแรก

4. การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับโครงการลงทุน EQIP ถูกยกเว้นตามสัดส่วนของอัตราทุนขยายโครงการลงทุน QIP ในช่วงเวลายกเว้นภาษีเงินได้ของโครงการขยาย

5. โครงการลงทุน EQIP ได้รับการยกเว้นภาษีขั้นต่ำ ถ้าได้จัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระ

ข้อ 17:

โครงการลงทุน QIP ประกอบรถยนต์ใหม่ มีสิทธิ์รับสิ่งจูงใจภายใต้รูปแบบการลดอัตราภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับประกอบรถยนต์เพื่อจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์และอัตราการลดภาษีดังนี้:

- รับสิ่งจูงใจเป็นการลดภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 50 (ห้าสิบ) เปอร์เซ็นต์ สำหรับโครงการลงทุน QIP ที่ใช้ชิ้นส่วนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ไม่จำเป็นต้องแปรรูปเพิ่มเติม ใช้วัตถุดิบภายในประเทศอย่างน้อย 3 (สาม) เปอร์เซ็นต์ และทำตาม 2 (สอง) เงื่อนไข ใน 3 (สาม) เงื่อนไขดังนี้ (1) ใช้ชิ้นส่วนประกอบ 400 (สี่ร้อย) ชิ้นขึ้นไปสำหรับรถยนต์หนึ่งคัน (2) มีเงินลงทุนจำนวน 5,000,000 (ห้าล้านบาท) เหรียญสหรัฐขึ้นไป (3) ใช้แรงงานจำนวน 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) คนขึ้นไป

- รับสิ่งจูงใจเป็นการลดภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 70 (เจ็ดสิบ) เปอร์เซ็นต์ สำหรับโครงการลงทุน QIP ที่ใช้ชิ้นส่วนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ยังไม่ได้พ่นสี ใช้วัตถุดิบภายในประเทศอย่างน้อย 5 (ห้า) เปอร์เซ็นต์ และทำตาม 2 (สอง) เงื่อนไข ใน 3 (สาม) เงื่อนไขดังนี้ (1) ใช้ชิ้นส่วนประกอบ 500 (ห้าร้อย) ชิ้นขึ้นไปสำหรับรถยนต์หนึ่งคัน (2) มีเงินลงทุนจำนวน 15,000,000 (สิบห้าล้านบาท) เหรียญสหรัฐขึ้นไป (3) ใช้แรงงานจำนวน 300 (สามร้อย) คนขึ้นไป

- รับสิ่งจูงใจเป็นการลดภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 80 (แปดสิบ) เปอร์เซ็นต์ สำหรับโครงการลงทุน QIP ที่ใช้ชิ้นส่วนประกอบที่ยังไม่ได้เชื่อมและพ่นสี ใช้วัตถุดิบภายในประเทศอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) เปอร์เซ็นต์ และทำตาม 2 (สอง) เงื่อนไข ใน 3 (สาม) เงื่อนไขดังนี้ (1) ใช้ชิ้นส่วนประกอบ 600 (หกร้อย) ชิ้นขึ้นไปสำหรับรถยนต์หนึ่งคัน (2) มีเงินลงทุนจำนวน 35,000,000 (สามสิบล้านห้าล้านบาท) เหรียญสหรัฐขึ้นไป (3) ใช้แรงงานจำนวน 500 (ห้าร้อย) คนขึ้นไป

- รับสิ่งจูงใจเป็นการลดภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 90 (เก้าสิบ) เปอร์เซ็นต์ สำหรับโครงการลงทุน QIP ที่ใช้ชิ้นส่วนประกอบที่ยังไม่ได้อัดแบบ ดัด เชื่อมและพ่นสี ใช้วัตถุดิบภายในประเทศอย่างน้อย 40 (สี่สิบ) เปอร์เซ็นต์ และทำตาม 2 (สอง) เงื่อนไข ใน 3 (สาม) เงื่อนไขดังนี้ (1) ใช้ชิ้นส่วนประกอบ 700 (เจ็ดร้อย) ชิ้นขึ้นไปสำหรับรถยนต์หนึ่งคัน (2) มีเงินลงทุนจำนวน 45,000,000 (สี่สิบล้านห้าล้านบาท) เหรียญสหรัฐขึ้นไป (3) ใช้แรงงานจำนวน 600 (หกร้อย) คนขึ้นไป

หลักเกณฑ์วินัยสำหรับสิ่งจูงใจในส่วนของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายกึ่งย่อนี้ เป็นวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่แท้จริง ภายใต้การนำ และการประสานงานของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลทำการพิจารณาและอนุมัติ

ข้อ 18:

โครงการลงทุน QIP มีสิทธิ์ยื่นขอสิ่งจูงใจยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปยัง CDC หรือ MPISC เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ โดยผ่านกลไกระหว่างกระทรวง สถาบัน

ขั้นตอนในการให้สิ่งจูงใจการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้า และการใช้วัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และปัจจัยการผลิต สำหรับโครงการลงทุนที่ได้จดทะเบียนกับ CDC ถูกกำหนดโดยการใช้ประกาศรวม ระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และ CDC

ขั้นตอนในการให้สิ่งจูงใจการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้า และการใช้วัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และปัจจัยการผลิต สำหรับโครงการลงทุนที่ได้จดทะเบียนกับ MPISC ถูกกำหนดโดยการใช้ประกาศรวม ระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และกระทรวงมหาดไทย

นักลงทุน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ สามารถยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC เพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติ ผ่านกลไกระหว่างกระทรวง สถาบัน ในการโอนย้าย ขาย หรือส่งออกวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และปัจจัยการผลิต ที่ได้นำเข้ามาโดยรับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปให้นักลงทุนอื่นเพื่อใช้ในโครงการลงทุน QIP หรือส่งออกต่างประเทศ

วัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และปัจจัยการผลิต ที่ได้นำเข้ามาโดยรับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งถูกนำไปใช้ ขาย หรือโอนย้าย สำหรับวัตถุประสงค์อย่างอื่น โดยมีการอนุญาตก่อนจาก CDC หรือ MPISC นักลงทุนต้องชำระภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศุลกากรที่บังคับใช้

ในกรณี วัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และปัจจัยการผลิต ที่ได้นำเข้ามาโดยรับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งถูกนำไปใช้ ขาย หรือโอนย้าย สำหรับวัตถุประสงค์อย่างอื่น โดยไม่มีการอนุญาตก่อนจาก CDC หรือ MPISC นักลงทุนต้องชำระภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าปรับอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศุลกากรที่บังคับใช้

สำหรับการทิ้งหรือทำลายวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์ ก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และปัจจัยการผลิต ที่ได้นำเข้ามาโดยรับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม นักลงทุนต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

เมื่อได้รับการอนุมัติจาก CDC หรือ MPISC ให้ขาย โอนย้าย หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างอื่น ภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วัน นักลงทุนมีข้อผูกมัดในการชำระภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือค่าปรับอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศุลกากรที่บังคับใช้

การพลาดหรือล่าช้าในการชำระภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าปรับอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในบทนี้ นักลงทุนต้องรับมาตรการลงโทษทางปกครอง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

บทที่ 4

การให้บริการดูแลหลังการลงทุน

ข้อ 19:

CDC หรือ MPISC จะให้บริการดูแลหลังการลงทุน ดังต่อไปนี้:

1. ศึกษาประเมินสถานการณ์ และค้นหาความคืบหน้า ความต้องการที่แท้จริง และความท้าทายของโครงการลงทุน หรือนักลงทุน ผ่านการรวบรวมข้อมูลที่นักลงทุนให้มา
2. จัดการประชุมระหว่างตัวแทนกระทรวงสถาบัน และนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ชี้แนะ และสร้างความตระหนักในการปรับปรุงการพัฒนานโยบาย การดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
3. ปรีกษาหารือและประสานงานกับกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการยินยอม การอนุญาต ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือการจดทะเบียนต่างๆ และวีซ่าเข้าออก และการพำนักอาศัยของนักลงทุน
4. จัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจให้นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ
5. จัดการประชุมระหว่างตัวแทนกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงาน และนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ชี้แนะ และสร้างความตระหนักในการจัดระบบฐานข้อมูลสำหรับการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ และการให้บริการดูแลหลังการลงทุนทั่วไป
6. ประสานงานกับนักลงทุนที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมการดึงดูดบริษัทที่จัดหาปัจจัยการผลิตของโครงการลงทุนเหล่านั้น มาลงทุนในกัมพูชา ในทิศทางกระชับการบูรณาการของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงไปข้างหน้า และอุตสาหกรรมเชื่อมโยงไปข้างหน้า
7. การให้คำปรึกษาในการค้นหาสถานที่ตั้งยุทธศาสตร์และมีศักยภาพสำหรับโครงการลงทุน หรือการขยายโครงการลงทุนที่สามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานและระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญในกัมพูชา อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคอาเซียน
8. การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักลงทุน
10. ปรีกษาหารือกับนักลงทุน เกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันข้อพิพาทในการลงทุน ที่อาจจะเกิดขึ้น
11. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลไกการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการดำเนินการโครงการลงทุน เป็นไปตามข้อ 36 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของอาณาจักรกัมพูชา

CDC หรือ MPISC ต้องจัดทำกลไกการให้บริการดูแลหลังการลงทุนขึ้นมา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกของการลงทุน สร้างความมั่นใจ และหาทางแก้ปัญหาคความท้าทายของนักลงทุนในทุกขั้นตอนของการดำเนิน

โครงการลงทุน เพื่อรับประกันผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันอย่างยุติธรรม และสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้ออำนวย

ข้อ 20:

การให้บริการดูแลหลังการลงทุน จัดขึ้นผ่านกลไกระหว่างกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงานที่มีคณะกรรมการของ CDC หรือ MPISC ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีการอนุมัติจาก CDC หรือ MPISC

CDC หรือ MPISC ต้องจัดตั้งผู้ประสานงานให้มีหน้าที่เป็น “เจ้าหน้าที่ประสานงานหลัก” เพื่อดำเนินการนำกลไกระหว่างกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงานนี้ โดยมีการเข้าร่วมจากตัวแทนกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดตั้งตัวแทนที่มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อเข้าร่วมดำเนินการตามกลไกระหว่างกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงานนี้

ข้อ 21:

นักลงทุนสามารถขอรับบริการดูแลหลังการลงทุนจากกลไกระหว่างกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงาน โดยยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC โดยระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับความเสียหายและมาตรการซึ่งมีผลกระทบต่อโครงการลงทุนของตน ตามแบบฟอร์มที่มีอยู่ในภาคผนวก 10 ของกฎีกาย่อยนี้

หลังจากได้รับบริการดูแลหลังการลงทุน CDC หรือ MPISC ต้องตอบกลับโดยยืนยันการอนุมัติ จัดทำตารางเวลาและแผนการทำงานสำหรับการศึกษา การประเมินผล และระบุความเสียหาย

ในกรณีที่จำเป็น CDC หรือ MPISC จะประสานงานกับกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ความเสียหาย หรืออาจจะเชิญนักลงทุนมาพบปะกับกระทรวง สถาบัน คณะบริหารราชธานี จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา

บทที่ 5

การเข้าซื้อ การขาย หรือการควบรวมกิจการโครงการลงทุน

ข้อ 22:

โครงการลงทุนอาจถูกเข้าซื้อ ขาย หรือควบรวมกิจการ แต่ยังคงได้รับสิ่งจูงใจ การค้ำประกันและการคุ้มครองการลงทุน และปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาและกฎีกาย่อยนี้ หากการซื้อ ขาย หรือการควบรวมกิจการไม่ได้ถูกห้ามโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใช้ หรือไม่ได้ถูกจำกัดโดยใบรับรองการจดทะเบียน หรือข้อตกลงสัมปทานอื่นๆ

โครงการลงทุนอาจถูกเข้าซื้อ ขาย หรือควบรวมกิจการ โดยบุคคลที่เป็นนักลงทุน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาและระเบียบข้อบังคับใช้ ในกรณีบุคคลที่ไม่ได้ถือว่าเป็นนักลงทุนอยากซื้อ หรือควบรวมกิจการ บุคคลนั้นต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC ตามขั้นตอนที่กำหนด

โครงการลงทุนที่มีจำนวนสอง หรือ มากกว่า สามารถรวบรวมเป็นโครงการลงทุนเดียวได้ โดยสามารถเก็บชื่อของโครงการลงทุนเดิมอันใดอันหนึ่งไว้ หรือตั้งชื่อใหม่สำหรับโครงการลงทุน โดยยังคงได้รับสิ่งจูงใจ การค้าประกันและการคุ้มครองการลงทุน และปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดต่อไป

การรวบรวมโครงการลงทุน ไม่ทำให้สูญเสียบุคลิกภาพทางกฎหมายของนักลงทุนที่ดำเนินโครงการลงทุนก่อนการรวบรวมโครงการลงทุนแต่อย่างใด เว้นแต่นักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ถูกยกเลิกตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

ทุกการเข้าซื้อ ขาย หรือรวบรวมโครงการลงทุนที่มีจำนวนหนึ่ง หรือมากกว่า ที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนกับ CDC หรือ MPISC ปฏิบัติตามบทที่ 5 ของกฤษฎีกาย่อยนี้ บุคคลที่เป็นผู้เข้าซื้อหลังจากการเข้าซื้อ ขาย หรือรวบรวมโครงการลงทุน จะเสียสิทธิ์ในการรับสิ่งจูงใจและการค้าประกันและการคุ้มครองการลงทุน

ข้อ 23:

บุคคลใดที่ประสงค์จะเข้าซื้อ หรือขายโครงการลงทุน ต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC พร้อมแนบเอกสารสนับสนุนที่จำเป็น ดังนี้:

1. ใบสมัครที่มีการลงนามโดยประธานกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจ
2. การอนุมัติของนักลงทุนที่เป็นผู้ขาย และบุคคลที่เป็นผู้เข้าซื้อ ในกรณีนักลงทุนเป็นนิติบุคคล การอนุมัตินั้น ต้องจัดทำโดยผู้ถือหุ้น
3. การอนุมัติของผู้ถือหุ้น หรือการอนุมัติของประธานกรรมการที่มีอำนาจ โดยแนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศที่ได้ทำการแปลเป็นภาษากัมพูชา หรือภาษาอังกฤษ และเอกสารทั้งหมดต้องมีการประทับตราของบริษัท การรับรองเอกสารจากทนายความหรือนotarี หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศ
4. ข้อตกลงในการเข้าซื้อ หรือการขายโครงการลงทุน
5. หนังสือรับรองการรับผิดชอบหนี้สินภาษี และหนี้สินอื่นๆ
6. หนังสือส่งมอบและหนังสือรับรายการสิ่งของที่ได้รับสิ่งจูงใจจาก CDC หรือ MPISC
7. บัตรประจำตัว “สัญชาติกัมพูชา” หรือหนังสือเดินทาง "ต่างชาติ" (สมาชิกใหม่)

บุคคลใดที่ประสงค์รวบรวมโครงการลงทุน ต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง CDC หรือ MPISC พร้อมแนบเอกสารสนับสนุนที่จำเป็น ดังนี้ :

1. ใบสมัครที่มีการลงนามโดยประธานกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจ
2. การอนุมัติของนักลงทุนที่เป็นเจ้าของโครงการลงทุน ในกรณีนักลงทุนเป็นนิติบุคคล การอนุมัตินั้น ต้องจัดทำโดยผู้ถือหุ้น
3. การอนุมัติของผู้ถือหุ้น หรือการอนุมัติของประธานกรรมการที่มีอำนาจ โดยแนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศที่ได้ทำการแปลเป็นภาษากัมพูชา หรือภาษาอังกฤษ และเอกสารทั้งหมดต้องมีการประทับตราของบริษัท การรับรองเอกสารจากทนายความหรือนotarี หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศ

4. ชื่อของนักลงทุนที่ดำเนินการโครงการลงทุนต่อหลังจากการควมรวมกิจการ
5. ข้อตกลงการควมรวมกิจการ
6. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทที่มีผล ที่เป็นนิติบุคคลดำเนินการโครงการลงทุนหลังจากการควมรวมโครงการลงทุน

7. หนังสือรับรองการรับผิดชอบหนี้สินภาษี และหนี้สินอื่นๆ
8. หนังสือส่งมอบและหนังสือรับรายการสิ่งของที่ได้รับสิ่งจูงใจจาก CDC หรือ MPISC
9. บัตรประจำตัว “สัญชาติกัมพูชา” หรือนั่งเรือเดินทาง "ต่างชาติ" (สมาชิกใหม่)

โครงการลงทุนถือว่าเป็นการเข้าซื้อ ขาย หรือควมรวมกิจการ หลังจากที่ได้การอนุญาตอย่างเป็นทางการ และการยอมรับหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับใหม่ของนิติบุคคลที่ดำเนินการโครงการลงทุนต่อ จาก CDC หรือ MPISC

นักลงทุนที่รับดำเนินการโครงการลงทุนต่อ ผ่านการเข้าซื้อ ขาย หรือควมรวมโครงการลงทุน โดยปฏิบัติตามบทที่ 5 ของกฤษฎีกาย่อยนี้ ยังคงได้รับสิทธิและปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับโครงการลงทุน

บทที่ 6

การยกเลิกโครงการลงทุน

ข้อ 24:

ในกรณีการเป็นโมฆะโครงการลงทุนโดยเหตุผลไม่สามารถดำเนินการโครงการลงทุนต่อไปได้ ตามจุดที่ 1 ของ ข้อ 31 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา นักลงทุนต้องยื่นคำร้องขอเป็นโมฆะโครงการลงทุนโดยตรง หรือผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจไปยัง CDC หรือ MPISC โดยแนบเอกสารสนับสนุนที่จำเป็น ดังนี้

1. ใบสมัครที่มีการลงนามโดยนักลงทุน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ในกรณีนักลงทุนเป็นนิติบุคคล ใบสมัครต้องมีการลงนามจากประธานกรรมการบริษัท
2. การอนุมัติของผู้ถือหุ้น หรือการอนุมัติของประธานกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจ โดยแนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศที่ได้ทำการแปลเป็นภาษากัมพูชา หรือภาษาอังกฤษ และเอกสารทั้งหมดต้องมีการประทับตราของบริษัท การรับรองเอกสารจากทนายความหรือโนตารี หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศ
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของนิติบุคคลที่มีผล
4. เอกสารรับรองสถานะหนี้สินต่อคนงานหรือลูกจ้าง
5. รายงานการเงิน 3 (สาม) ปีล่าสุด นับถึงวันที่อนุมัติเป็นโมฆะโครงการลงทุน
6. เอกสารสนับสนุนอื่นๆที่ยืนยันสถานะการดำเนินโครงการลงทุน หากมี

ในกรณีการเป็นโมฆะโครงการลงทุน เนื่องจากนิติบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุนถูกยกเลิกตามการตกลงเป็นเอกฉันท์ของหุ้นส่วนทั่วไป ตามจุดที่ 2 ของ ข้อ 31 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา นักลงทุนต้องยื่น

เอกสารร้องขอโมฆะโครงการลงทุนโดยตรง หรือผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจไปยัง CDC หรือ MPISC พร้อมแนบเอกสารสนับสนุน ดังนี้ :

1. ใบสมัครที่ลงนามโดยประธานกรรมการหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ
2. การอนุมัติของผู้ถือหุ้น หรือการอนุมัติของประธานกรรมการที่มีอำนาจ โดยแนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศที่ได้ทำการแปลเป็นภาษากัมพูชา หรือภาษาอังกฤษ และเอกสารทั้งหมดต้องมีการประทับตราของบริษัท การรับรองเอกสารจากทนายความหรือนotarี หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศ
3. บันทึกการประชุมของประธานกรรมการยุติการเลิกนิติบุคคล
4. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของนิติบุคคลที่มีผล
5. เอกสารรับรองสถานะหนี้สินต่อคนงานหรือลูกจ้าง
6. รายงานการเงิน 3 (สาม) ปีล่าสุด นับถึงวันที่อนุมัติเป็นโมฆะโครงการลงทุน
7. เอกสารแนบอื่นๆที่ยืนยันสถานะการดำเนินโครงการลงทุน หากมี

ในกรณีการเป็นโมฆะโครงการลงทุน เนื่องจากนิติบุคคลที่ดำเนินโครงการลงทุนถูกยกเลิกโดยคำสั่งศาล ตามจุดที่ 2 ของ ข้อ 31 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา นักลงทุนต้องยื่นเอกสารร้องขอโมฆะโครงการลงทุนโดยตรง หรือผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจไปยัง CDC หรือ MPISC พร้อมแนบคำสั่งศาลว่าด้วยการเลิกนิติบุคคล

ในกรณีการเป็นโมฆะโครงการลงทุน เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ ตามจุดที่ 3 ของ ข้อ 31 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา CDC หรือ MPISC อาจพิจารณาโมฆะโครงการลงทุน หาก:

1. นักลงทุนไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบรับรองการจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงการไม่ทำตามเงื่อนไขโดยเหตุสุดวิสัย หรือ
2. นักลงทุนไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการลงทุนภายใน 12 (สิบสอง) เดือน หลังจากได้รับใบรับรองการจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงการไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการลงทุน โดยเหตุสุดวิสัย หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงสัมปทาน โดยระยะเวลาจะกำหนดตามที่ตกลงในสัญญา หรือ
3. การดำเนินโครงการที่แท้จริงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในใบรับรองการจดทะเบียน

ในกรณีเป็นการโมฆะโครงการลงทุน เนื่องจากทำตามการร้องขอจากกระทรวง/สถาบัน ที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามร้องขอของนักลงทุน ตามจุดที่ 4 ของ ข้อ 31 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา กระทรวง/สถาบันที่เกี่ยวข้องหรือนักลงทุนจะต้องยื่นเอกสารขอเป็นโมฆะโครงการลงทุนไปยัง CDC หรือ MPISC เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ พร้อมแนบเอกสารยืนยัน ดังนี้:

1. เป็นสาเหตุทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ต่อสิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคง หรือผลประโยชน์สาธารณะ หรือสวัสดิภาพประชาชน หรือ

2. เป็นสาเหตุทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการปฏิบัติภาระผูกพันทางภาษี หรือ

3. เป็นสาเหตุทำให้นักลงทุนไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่นๆที่ระบุไว้ในใบรับรองการลงทะเบียน แต่ไม่รวมการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันโดยเหตุสุดวิสัย หรือ

4. เป็นสาเหตุทำให้โครงการลงทุนถูกเสียสิทธิ์ใช้สถานที่

โครงการลงทุนถือว่าเป็นโมฆะเมื่อ CDC หรือ MPISC ยืนยันการเป็นโมฆะโครงการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 25:

ในกรณีโครงการลงทุนถูกยกเลิก นักลงทุนสามารถโอนย้ายสินทรัพย์ที่เหลือไปต่างประเทศได้ หรือเก็บไว้ใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเนื้อหาที่อยู่ในบท 18 ของกฤษฎีกาย่อยนี้

ข้อ 26:

แม้ว่าโครงการลงทุนถูกยกเลิกก็ตาม นักลงทุนไม่สามารถหลบหนีภาระผูกพันทางภาษีและภาระผูกพันอื่นได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

บทที่ 7

บทบัญญัติสุดท้าย

ข้อ 27:

บทบัญญัติอื่นใดที่ขัดต่อกฤษฎีกาย่อยฉบับนี้ ให้ถือเป็นโมฆะ

ข้อ 28:

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง รัฐมนตรีทุกกระทรวง ผู้อำนวยการทุกสถาบันที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้ว่าราชการจังหวัด จำเป็นต้องถือปฏิบัติตามกฤษฎีกาย่อยฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่ของตน ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ลงลายมือชื่อและประทับตรา

นายกรัฐมนตรี

(ลงชื่อ) ฮุน เซน

สมเด็จเจ้าอัครมหาเสนาบดี เตโช ฮุน เซน

สำเนาส่ง :

- กระทรวงพระบรมราชวัง
- สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- สำนักงานวุฒิสภา
- สำนักงานรัฐสภา
- สำนักงานสมเด็จพระเจ้าอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
- สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน
- เหมือนมาตรา 28
- สำนักงาน Royal Gazette
- เก็บเอกสาร